



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น ทีวีช่อง 9 สำนักข่าว ไทย ผจก.ออนไลน์</p> <p>แนวหน้า M2F ไทย โพสต์ เดลินิวส์ มติชน ผจก.ออนไลน์ สำนัก ข่าวไทย</p> <p>มติชนทีวีช่อง 9 ไทย โพสต์ ผจก.ออนไลน์ เดลินิวส์</p> <p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 ผจก. ออนไลน์ สปริงนิวส์</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการรักษาคนที่สามารถลำเลียงผู้ป่วยออกจากถ้ำ และพร้อมให้การสนับสนุนทีมแพทย์ทหารที่ดูแลฟื้นฟูเด็กระหว่างอยู่ในถ้ำ โดยจัดเตรียมอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมกับสุขภาพของทั้ง 13 คน ผากเข้าไปด้านใน</p> <p>-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ได้เตรียมหอผู้ป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไป ส่วนแผนการลำเลียงผู้ป่วยไปยังรพ. ยังคงเตรียมความพร้อมไว้ทั้งการลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์ และรพพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง โดยจะเลือกใช้วิธีตามความพร้อมด้านสุขภาพของเด็กเป็นหลัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 เปิดเผยว่า ได้ปรับสูตรอาหารให้เด็กและโค้ชทั้ง 13 คน โดยจัดทำน้ำเกลือแร่เพิ่มแร่ธาตุและอาหารเหลวทางการแพทย์มอบให้หน่วยซีลนำไปให้ จะได้สารอาหาร แร่ธาตุจำเป็น ไม่เกิดปัญหาโรคสารอาหารมากเกินไป อาจทำให้ช็อกได้ โดยกำหนดการบริโภควันละ 2,000 ซีซี. แบ่งเป็นน้ำเกลือแร่ 1,000 ซีซี. สารอาหารเหลวทางการแพทย์ อีก 1,000 ซีซี. โดยจะให้อาหารลักษณะนี้อีก 7 วัน เมื่อร่างกายปรับสภาพได้จึงจะให้อาหารปกติ ซึ่งสารอาหารทางการแพทย์ที่ไม่ใช่พาวเวอร์เจล</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. ในฐานะจิตแพทย์ กล่าวชื่นชมโค้ชว่า เป็นมีอาชีพที่สามารถช่วยเด็ก ๆ และมีประสบการณ์ที่ดีในเรื่องการฝึกสมาธิ รวมทั้งยังนำฝึกสมาธิ ทำให้เกิดสติและร่างกายอดทนมากขึ้น ส่วนที่ทว่าควบคุมความหิวได้ อาจเป็นเพราะร่างกายไม่ได้ขยับมาก ไม่ได้ใช้พลังงาน ร่วมกับมีความอดทนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ยากฝากไว้คือ ขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องการกินพาวเวอร์เจล ซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานสูง เหมาะกับนักกีฬาที่สูญเสียพลังงานมาก ๆ และต้องการพลังงาน คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องกิน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการช่วยเหลือด้านจิตใจทั้ง 13 คนและครอบครัว ว่า ได้จัดแผนการช่วยเหลือ 2 กลุ่ม คือกลุ่มของเด็กและโค้ช 13 คน จะเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มผู้ปกครองและญาติ จะเน้นแบบแผนและวิธีการดูแลเด็กที่เหมาะสมหลังเหตุการณ์ ซึ่งในระหว่างที่รอเด็กออกมาจากถ้ำ ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทได้ซักซ้อมทุกครอบครัวถึงแนวทางการดูแลจิตใจเด็ก เน้นการใช้คำพูดที่ส่งผลต่อกำลังใจและสภาวะจิตของเด็กทุกคน</p> <p>-นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากเหตุการณ์นี้ อยากให้มองในมุมบวก คือเป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่โทษว่าใครผิด ถูก เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย สังคมควรทบทวนและใช้โอกาสนี้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและทีมเพื่อเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์ที่เราจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน</p> <p>-เสนอบทความ ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในลักษณะนี้ได้ ดังนี้ 1.การบริหารระบบให้ความช่วยเหลือที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานและระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน 2.การปฏิบัติงานภายใต้ระบบการสั่งการ โดยเลือกใช้ทรัพยากรบุคคลและร้องขอหน่วยงานที่เข้าทำการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กล่าวว่า เด็กที่รอดชีวิตจะรู้ถึงผลกระทบและปัญหาต่างๆ ที่ตามมาอยู่แล้ว และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ตั้งใจ เชื่อว่าคงไม่กลับไปทำอีก ส่วนวีรบุรุษ คือ ทีมช่วยเหลือทุกทีมที่มีการจัดการที่ดีทั้งทีมที่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง คนพวกนี้ต้องได้รับการยกย่อง ให้เขารู้สึกอึ้งอัมเฒ่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p>	<p>เรือล่มที่เกาะไม้ท่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปิดเผยความคืบหน้าเหตุเรือล่มที่เกาะเฮและเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต ว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่ม 58 คน โดยเรือเซเรนดัม มีนักท่องเที่ยว 35 คนลูกเรือ</p>

ลือ	ประเด็นข่าว
	<p>5 คน ไกด์ 1 คน ช่างภาพ 1 คน รวม 42 คน สามารถช่วยเหลือลูกเรือและนักท่องเที่ยวได้ 40 คน ยังสูญหายอีก 2 คน คือ นายอรุณ ฮาซันบิน ช่างเครื่อง และ นายชัน หัว ฟาง อายุ 30 ปี นักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนเรือฟินิกซ์ ไดรฟ์วิง มีผู้โดยสาร 105 คน เป็นนักท่องเที่ยว 93 คน ลูกเรือและไกด์ 12 คน สามารถช่วยเหลือได้ 48 คน พบศพ ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อชูชีพ TC diving 1 คน บริเวณเกาะ L ยังคงเหลือนักท่องเที่ยวที่ยังไม่พบอีก 56 คน</p>
<p>มติชน</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี ระบุว่า โดยภาพรวมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากฝั่งผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับบริการสุขภาพทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย และ 2 ฝ่ายมีการพูดคุยกันมากขึ้น ผ่านกลไกคณะทำงานระดับประเทศ 7x7 และระดับเขต 5x5 แต่ยังคงช่วยกันคิดหาวิธีจัดสิทธิประโยชน์ให้สนองความต้องการของประชาชน</p> <p>สำหรับร่างพ.ร.บ.คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ระหว่างผลักดัน เป็นคกก.ที่มีอำนาจสูงสุดด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งสถานการณ์ระบบสุขภาพของประเทศในขณะนี้ มีการแยกส่วนมากมาย หากมีองค์กรสูงสุดด้านสุขภาพรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน กำหนดนโยบายหลักสู่เป้าหมาย "ประชาชนมีบริการสุขภาพดีถ้วนหน้า" จะส่งผลให้ระบบสุขภาพประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างสมดุลและลดข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรในระบบสุขภาพได้มากขึ้น</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ เรื่องความเท่าเทียมสี่เท่าๆ ในระบบ 30 บาท สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพไทย อาทิ 1.การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขยังล้มเหลว เพราะระบบคาดหวังให้ผู้รับบริการไปรับการรักษาใกล้บ้าน แต่ความเป็นจริงประชาชนยังมุ่งไปรพ.จังหวัดหรือรพ.มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่สธ.และสปสช.ต้องร่วมรับผิดชอบ 2.ผู้ให้บริการคือรพ.ไม่เห็นด้วยกับวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สปสช.กำหนดเพื่อให้ได้งบประมาณ เช่น การกรอกข้อมูล การรักษาตามวิธีที่กำหนด 3.มีความพยายามลดอำนาจ สปสช.ด้วยการกล่าวหาว่าทุจริต ใช้เงินผิดประเภท ซึ่งผลสรุปปรากฏว่าไม่ได้ทุจริต ส่วนปัญหาพ.ขาดทุนก็เป็นแค่ข้อกล่าวหา 4.มีความพยายามสร้างความเท่าเทียมในระบบด้วยการเสนอให้ยุบ สปสช. และจ่ายเงินให้สธ.โดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีผลงานวิชาการสนับสนุน 6.การพยายามรักษาระบบหลักประกันสุขภาพให้เดินหน้าต่อไป คือ ต้องเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น และสร้างความเท่าเทียมให้ทุกฝ่าย ที่สำคัญต้องนำนโยบายออกจากการเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบ</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>สัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา และงานมหกรรมสมุนไพรมหาชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 61 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.มหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 2.งานประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ 3.งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีงานมหกรรมสมุนไพรมหาชาติครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย" แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.โซนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จัดแสดงภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4 ภาค 2.โซนให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน และ 3.โซนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาชาติ 100 หม้อยาไทย และสมุนไพรมหาชาติ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ รวม 5 ฉบับ ได้แก่ 1.เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 2.เรื่องลักษณะและวิธีการแสดงเครื่องหมาย เขตปลอด บุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 3.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงชื่อราคา และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความ ที่อาจทำให้เข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากบุหรี่ ซิกาเรต ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง 5.เรื่องกำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถานห้ามขายยาสูบทุกประเภท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ สรุปข่าวในประเทศ	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคกก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ว่า ที่ประชุมได้หารือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่จะปลดล็อกให้สามารถนำกัญชามาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้ ซึ่งสนช.ได้รับหลักการไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 และมีเวลาให้คณะกรรมการพิจารณา 90 วัน จึงคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ช่วงเดือน ต.ค.นี้ และจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน คือช่วงเดือน เม.ย. 2562 ดังนั้น คกก.จึงวางกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานว่า วันที่ 1 พ.ค. 2562 จะต้องสามารถนำกัญชามาใช้เป็นยาทางการแพทย์ หรือศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้</p> <p>ด้าน นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ย้ำว่า จะนำกัญชามาใช้ในมนุษย์ได้ แต่เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และต้องใช้ตามข้อบ่งชี้ที่คณะกรรมการเพื่อวางระบบการควบคุมฯ จะเสนอคกก.ยาเสพติด</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านสมุนไพร เป็นหนึ่งในโครงการของการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ จะขับเคลื่อนผ่านกลไก 3 ตัว ได้แก่ RE-BRANDING สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค RE-ASSURANCE สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย และ RESEARCH & INNOVATION มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ บ.ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ในการจัดทำตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้วางแผนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต</p> <p>นพ.วัฒนศักดิ์ ศรีรุ่ง ผอ.กองสมุนไพร กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้จัดทำระเบียบเพื่อรับรองคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ โดยให้ตราสัญลักษณ์กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน โดยหารือกับ อย. ก.อุตสาหกรรม ก.พาณิชย์ และ ก.เกษตร ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค</p>
มติชน	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้กินผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก NO FAT แล้วมีอาการใจสั่น ปากแห้ง หิวน้ำบ่อย สงสัยว่าอาจมีสารอันตราย จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเพชบึก “ตุ้ยนุ้ยบ้านโป่ง รุ่งนภา แสงทอง” โฆษณาสรรพคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่พบข้อมูลการขออนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์ “NO FAT” เลขสารบบอาหารที่ระบุบนผลิตภัณฑ์เป็นของผลิตภัณฑ์อื่นที่เคยได้รับอนุญาตแต่ได้ยกเลิกไปแล้ว อย.จึงมีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาและส่งเรื่องให้สสจ.ราชบุรีตรวจสอบสถานที่จำหน่าย พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เลขสารบบอาหารเดียวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ตอีก 8 รายการ คือ 1.โอโรราเฟรียว 2.บิวตี้ เซฟ 3.เฮอร์เบอร์ พลัส 4.สกินนี่ เฮิร์บ 5.ซี สลิม 6.กรีน เฮิร์บ 7.เบล สลิมมิ่ง พลัส และ 8.มิโนซ่า จัดเป็นอาหารปลอม ผู้ผลิตที่ถูกแอบอ้างเลขอย.ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว หากพบผู้ใดผลิต จำหน่ายอาหารปลอมดังกล่าว มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพ มอนิเตอร์	<p>งานแสดงวัตถุดิบทางยา</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบยา ซีพีเอชโอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019 ครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 2562 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้เป็นผู้นำและเป็นเมดคัลส์ฮับของอาเซียน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และปัจจัยบวกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในไทยและอาเซียน</p> <p>รศ.สินธุ์ชัย แก้วกิตติชัย นายกสมาคมเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ตลาดยาของไทยมีอัตราการเติบโต 15-25% มูลค่าประมาณ 1.7 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการผลิตยังคงพึ่งพาการนำเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศ จึงควรสนับสนุนผู้ผลิตยาในประเทศ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบยา จะทำให้การผลิตยาของไทยต้องชะงักจนยาขาดตลาดได้</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการ	<p>สถาบันชีววัตถุ ผ่านมาตรฐานใหม่ WHO</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ใช้ตัวชี้วัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ออนไลน์	<p>ใหม่ที่มีมาตรฐานเข้มงวดเพิ่มขึ้นในการตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของประเทศไทย ซึ่งผลการตรวจประเมินสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด ตั้งแต่เรื่องกฎหมาย ระบบคุณภาพ วิธีดำเนินการ บุคลากร และสถานที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกยอมรับศักยภาพของประเทศไทยในการควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในคุณภาพความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนประชาชนระวังถูกฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในช่วงฤดูฝน บางพื้นที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากฟ้าผ่า สำนักโรคบาดเจ็บบทวิทยา ระหว่างปี 2559- เม.ย. 2561 มีรายงาน 14 เหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ 46 ราย เสียชีวิต 20 ราย สาเหตุมักเกิดจากการทำงานในที่โล่ง หรืออยู่ใกล้บริเวณที่อาจมีวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อาจสวมใส่หรือสัมผัสโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมทั้งใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างที่มีฝนตกและฟ้าคะนอง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>กม.กิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กานต์วัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ จะมีการออกกฎหมายลูกตามพ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยกิจการสปา นวด ขณะนี้มีกฎหมายกำกับดูแลแล้ว ส่วนกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมาย กิจการต่อไปที่กรมฯ จะเข้าไปกำกับดูแลคือ กิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ โดยอยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพขึ้น กำหนดมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ สถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เช่น การตั้งชื่อต้องไม่โอ้อวดเกินจริง ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีการบำบัดรักษาโรค เน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในเชิงอนุรักษ์ ต้องมีป้ายแนะนำโรคหรือสภาวะที่อาจเกิดความเสียหายอันตราย และวิธีใช้บริการน้ำพุเป็นภาษาสากลอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบคัดกรองด้านสุขภาพของผู้รับบริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือผู้ผ่านการอบรม บุคลากรต้องมีความรู้ความชำนาญ เป็นต้น รวมถึงการกำหนดค่าธรรมเนียม และการชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ โดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงไปแล้ว 2 ครั้ง และเตรียมสัณฐานรับฟังให้ครบทั้ง 4 ภาค ขอเชิญประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน QR Code ที่หน้าเว็บไซต์กรมฯ หรือเว็บไซต์กองกฎหมาย หรือโทรสารหมายเลข 0 2149 5652 และ E-mail : patthana.law05@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ สปริงนิวส์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>สสจ.เพชรบุรี ตรวจสอบบ้านหมอปลา</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.เพชรบุรี พร้อมอีกหลายหน่วยงาน เข้าตรวจสอบบ้าน นายจิรพันธ์ เพชรขาว หรือหมอปลา ที่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี หลังมีข้อร้องเรียนว่าเปิดสถานบำบัดผู้ป่วยผิวดกกฎหมาย โดยได้ตรวจสอบผู้มาบำบัดรักษาอาการทางจิตเวช พร้อมทั้งพูดคุยกับญาติ เบื้องต้นยังไม่พบเข้าข่ายกระทำผิดตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นลักษณะจิตอาสา ไม่มีการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แนะนำให้เข้าสู่ระบบการรักษาแบบทางเลือกหรือแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างของน้ำต้มพริกไทยเพื่อส่งตรวจสอบสวนว่ามีกรรมสมตัวยาใดหรือไม่ ส่วนสถานที่บำบัดรักษาได้เก็บหลักฐาน บันทึกการตรวจสอบ ส่งไปหารือกับสธ.อย่างละเอียด จากนั้นจะสรุปผลการตรวจสอบอีกครั้ง</p> <p>ด้าน หมอปลา กล่าวว่า ไม่มีการรักษารุนแรงตามที่มีการร้องเรียน มีการล่ามโซ่ 2 ราย เป็นผู้ป่วยยาเสพติดที่ญาติเกรงว่าจะไปทำอันตรายคนอื่น ส่วนการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากับผู้ป่วยไม่เป็นความจริง สำหรับน้ำต้มพริกไทย ให้ผู้ป่วยดื่มจริงวันละ 2 ลิตรครึ่ง ซึ่งก่อนจะนำมาให้ผู้ป่วยดื่มได้ทดลองดื่มเองแล้ว ยืนยันว่าผู้ป่วยมาด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันมีประมาณ 100 กว่าคน ให้การบำบัดรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า 50 ตัว เพื่อดูแลความปลอดภัย และยินดีหากเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบ</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภารัตน์ ทิพย์ปัญญา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม 5,704 คน มากที่สุด ใน อ.แม่เมาะ 620 คน อ.เมือง 615 คน อ.สันป่าตอง 579 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อเช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วยใช้หวัดประมาณ 2 วัน ดังนั้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด นิด" คือ ปิดปากจมูกเมื่อป่วย จาม ไอ สวมหน้ากากอนามัย หรือใส่หน้ากากตนเอง ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้มีอาการป่วย สถานที่มีคนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก หยุดงาน หยุดเรียน เมื่อมีอาการป่วย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ไทยรัฐ	ปัตตานีจัดคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ -เสนอข่าว นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์ ผวจ. ปัตตานี เปิดเผยว่า วันที่ 10-12 ก.ค. 2561 มูลนิธิปิดทองหลังพระ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561 มีเป้าหมายให้บริการประชาชน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย สายบุรี ไม้แก่น มายอ กะพ้อ และปะนาเระ โดยแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วันสุข	รวมพลังสกัดบุหรี่ -เสนอสรุป ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ และป.ป.ส. จัดกิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันการประกวด จัดทำสื่อรณรงค์ ประเภทสโปดโฆษณา โดยนายจักรินทร์ สุนทรารักษ์ และสมาชิกทีม Begin จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ "บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติด" ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และนายกิตติศักดิ์ พวงโสรง และสมาชิกทีมโรงเรียนบ้านคุณ สระแก้ว จากโรงเรียนบ้านคุณสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อ "Stop Drugs Start Change" ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ รวมถึงจอ LCD ขนาดใหญ่ตามสถานที่สำคัญ ๆ ทั่วประเทศ
โพสต์ทูเดย์	โรคไข้หวัดนก -เสนอข่าว สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างหน่วยงานอนามัยท้องถิ่นของเวียดนาม ว่า ชายวัย 69 ปี เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในจังหวัด ก่าเมา ทางตอนใต้ของเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นับเป็นรายที่ 4 ของเวียดนามในปี
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	คลื่นความร้อนในแคนาดา -เสนอข่าว ทางการแคนาดาระบุว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนอย่างน้อย 33 คน ในพื้นที่รัฐควิเบก ในจำนวนนี้ 12 คน อยู่ในเมืองมอนทรีออล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักอยู่คนเดียว และไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยวัดอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดได้ 34 องศาเซลเซียส และอาจเพิ่มสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
ผู้จัดการออนไลน์	โรคไข้หุระบาดฟิลิปปินส์ -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ ประกาศว่า เกิดการระบาดของโรคไข้หุระบาดในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตเมโทร มะนิลา พบผู้ป่วยแล้ว 209 ราย ในหลายหมู่บ้านที่อยู่ในเมืองปาซิก เมืองมันดาลายอง และเมืองทากูอิค



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch